



ISRAEL EXPORT INSTITUTE



Israel Trade Mission
in Vietnam



Ministry of Economy and Industry
Foreign Trade Administration



VIỆTNAM
ISRAEL
30 YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS

DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC DOANH NGHIỆP ISRAEL TRONG ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG

Hà Nội | 12 & 13 tháng 10 năm 2023

STT	Tên Công ty	Lĩnh vực	Giới thiệu Công nghệ/Giải pháp
1	Radix	<i>Mobile-Device Management Solution</i>	<p>Radix hỗ trợ các quản trị viên, kỹ sư, lãnh đạo dự án, phụ huynh, giáo viên, nhà cung cấp và người dùng cá nhân bằng cách thông báo cho họ về hoạt động của các thiết bị di động. Công ty này cũng cung cấp các công cụ để tối ưu hóa quản lý hệ thống, bao gồm giám sát, hỗ trợ, thực thi chính sách và kiểm soát màn hình trên một và nhiều thiết bị máy tính.</p> <p>Radix nhắm tới mục tiêu giúp các thiết bị di động của tổ chức trở nên hiệu quả, an toàn và dễ quản lý hơn. Trong giáo dục, điều này có nghĩa là tối đa hóa hiệu quả sử dụng của nền tảng học tập trên thiết bị di động; trong thế giới kinh doanh, nó liên quan đến việc đạt được hiệu quả hoạt động.</p> <p>Nền tảng này kết hợp tất cả các tính năng dành cho nhà phát triển vào tất cả thống quản lý học tập, dịch vụ chia sẻ đám mây hoặc ứng dụng bên ngoài thông qua SDK. Các giải pháp của nó có thể được kết hợp trên cơ sở mô-đun để tăng tốc thời gian đưa ra thị trường hoặc được tích hợp thành một giải pháp chìa khóa trao tay hoàn chỉnh.</p>
2	Shield IoT	<i>IOT Security</i>	<p>ShieldIoT là một công ty phần mềm bảo mật mạng IoT cho phép các doanh nghiệp IoT toàn cầu và các nhà tích hợp bảo vệ mạng IoT quy mô lớn và tạo ra các luồng doanh thu mới trong một nền tảng có thể mở rộng mà không cần bất kỳ thay đổi mạng, tài nguyên phát triển hoặc chuyên môn bảo mật đặc thù nào.</p> <p>Các lĩnh vực ứng dụng chính bao gồm Sản xuất 4.0, Giao thông kết nối, Thành phố Thông minh, Đồng hồ đo Thông minh và Tòa nhà thông minh. Giải pháp đầu cuối bao gồm một trung tâm điều hành bảo mật IoT được xây dựng có mục đích kết hợp với các cơ chế bảo mật dựa trên thiết bị và phát hiện bất thường mạng dựa trên Trí tuệ Nhận tạo (AI) đã được cấp bằng sáng chế, cho phép bảo mật và quản lý các nhóm thiết bị IoT lớn.</p> <p>Dịch vụ phát hiện bất thường ứng dụng AI không cần tác nhân của ShieldIoT mang lại độ chính xác cao so với các giải pháp công nghiệp khác. Cổng bảo mật của giải pháp này có hơn 120 biện pháp bảo vệ cho ứng dụng, hệ điều hành và kernel. 99% tất cả các sự kiện đều bị ngăn chặn ở cấp cổng. Giải pháp này không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với mã ứng dụng, chức năng hoặc hiệu suất.</p>
3	Actelis Networks	<i>Networking Solutions for Wide-area IoT Networks</i>	<p>Actelis Networks cung cấp các giải pháp mạng triển khai nhanh chóng và được tăng cường an ninh mạng cho các ứng dụng IoT. Công ty này cung cấp cáp quang-đồng lai, thiết bị chuyển mạch tổng hợp thân thiện với môi trường, thiết bị Ethernet mật độ cao, phần mềm quản lý tiên tiến và khả năng bảo vệ mạng.</p> <p>Actelis Networks hiện diện trên thị trường toàn cầu tại nhiều nhà khai thác mạng cố định và di động viễn thông, bao gồm PTT/RBOC,</p>



STT	Tên Công ty	Lĩnh vực	Giới thiệu Công nghệ/Giải pháp
			<p>ILEC/IOC và CLEC, cùng với các nhà khai thác mạng lưới chính phủ, công nghiệp, tiện ích và đường sắt. Actelis cung cấp các sản phẩm và giải pháp đồng ngoại quan Ethernet dậm đầu tiên (EFM) dựa trên G.SHDSL và VDSL2 cũng như bộ khuếch đại băng thông rộng cho VDSL2 và ADSLx.</p> <p>Các giải pháp đồng liên kết Actelis EFM tận dụng bộ công nghệ truyền dẫn EFMplus, giúp tối ưu hóa việc truyền tải lên tới hàng trăm Mbps Ethernet dựa trên tiêu chuẩn, đáng tin cậy tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm ngoài phạm vi phủ sóng cáp quang và cung cấp đường truyền hỗ trợ cho các điểm truy cập WiFi, 3G /4G cell nhỏ và DSLAM từ xa.</p> <p>Các giải pháp Actelis EFM cũng được sử dụng để cung cấp dịch vụ Ethernet và truy cập băng thông rộng trong mạng lưới thành phố và trường học, đồng thời để điều phối lưu lượng truy cập từ các cảm biến và camera giám sát HD được sử dụng trong các hệ thống giao thông thông minh, tiện ích cũng như các ứng dụng công nghiệp và an toàn công cộng.</p>
4	Flolive	<i>Former names: BD Innovations Cloud-based Connectivity Platform for IoT Devices</i>	<p>floLIVE cung cấp kết nối cục bộ cho các nhà sản xuất thiết bị và chipset IoT trên toàn thế giới thông qua nền tảng hỗ trợ kết nối dựa trên đám mây an toàn. floLIVE mang đến sự tăng trưởng doanh thu IoT bền vững và có lợi nhuận cho các nhà sản xuất bộ chip, nền tảng đám mây IoT và nhà cung cấp dịch vụ bằng cách thách thức các mạng truyền thống và giải pháp IoT.</p> <p>floLIVE vận hành nền tảng hỗ trợ kết nối dựa trên đám mây, tự phát triển, được thiết kế và xây dựng đặc biệt dành cho các thiết bị IoT. Nền tảng này cung cấp nhiều giải pháp cho các ngành dọc của thị trường, từ mạng lõi GSM đầy đủ, thông qua IoT BSS, đến các giải pháp dọc IoT, tất cả đều được phân phối dưới dạng dịch vụ thông qua đám mây toàn cầu của floLIVE.</p>
5	Nebius	<i>Information & Technology services</i>	<p>Nebius là một công ty điện toán đám mây cung cấp nền tảng đám mây hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Họ cung cấp nhiều loại dịch vụ, bao gồm: Cơ sở Hạ tầng, Cơ sở dữ liệu, Kubernetes, Thanh toán, Giám sát, v.v. Sứ mệnh của Nebius là cung cấp cho các doanh nghiệp nền tảng đám mây đáng tin cậy và với chi phí phù hợp, cho phép doanh nghiệp tập trung vào năng lực cốt lõi của mình.</p> <p>Nebius cũng làm việc với một số công ty công nghệ và khởi nghiệp của Israel để giúp họ phát triển và triển khai các ứng dụng dựa trên đám mây của mình.</p>
6	BBT.Live	<i>Cloud-based Software-defined Networking</i>	<p>BBT.live tập trung vào việc xác định lại bối cảnh mạng bằng giải pháp SASE (dịch vụ truy cập an toàn) mang tính cách mạng, được thiết kế toàn diện. Giải pháp của công ty này cung cấp nền tảng kết nối dựa trên đám mây sáng tạo, an toàn và với chi phí hợp lý cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB và SME).</p>



ISRAEL EXPORT INSTITUTE



Israel Trade Mission
in Vietnam



Ministry of Economy and Industry
Foreign Trade Administration



VIỆTNAM
ISRAEL
1993 2023
30 YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS

STT	Tên Công ty	Lĩnh vực	Giới thiệu Công nghệ/Giải pháp
			<p>Kiến trúc SASE dựa trên SD-WAN độc quyền của nền tảng BBT.lives được phát triển với sự hiểu biết rằng các mạng ngày nay phải được chuyển đổi cơ bản để đảm bảo khả năng mở rộng, tự động hóa và khả năng thích ứng với đám mây.</p>
7	Flash Network	<i>Mobile Internet Optimization and Monetization Solutions</i>	<p>Flash Networks là nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp internet di động thông minh được thiết kế để cho phép các nhà khai thác cải thiện trải nghiệm người dùng, giảm chi phí vận hành mạng cũng như quản lý và kiếm tiền từ internet di động.</p> <p>Cổng dịch vụ internet của Flash Network cung cấp trải nghiệm người dùng nhanh hơn, an toàn hơn, phong phú hơn và được cá nhân hóa hơn để giúp các nhà khai thác tiết kiệm chi phí đáng kể thông qua tối ưu hóa lưu lượng dữ liệu thông minh và các chính sách thông minh để tiếp thị và tính phí có mục tiêu.</p> <p>Với các văn phòng ở Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ, Flash Networks đã thiết lập cơ sở cho các nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu bao gồm O2, Orange, SingTel Group, T-Mobile, Telefonica, Telenor, Verizon Wireless, Vodafone và Wind.</p>